

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030

Trong những năm qua, hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông được đầu tư và phát triển đáp ứng cơ bản yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đầu tư và đã phát huy hiệu quả; sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iDesk) và chữ ký số giúp giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, có hệ thống và làm tăng rõ rệt hiệu quả công tác quản lý, thay đổi căn bản phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông (iGate) từ tỉnh đến xã cung cấp 1.684 dịch vụ công trực tuyến, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là 1.060 thủ tục, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng được đẩy mạnh, cụ thể đã ban hành Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy về việc “Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”; Quyết định số 1675/QĐ-UBND, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đắk Lắk” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 thông qua Đề án “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuyển đổi số còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục như: Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk vẫn ở mức trung bình trong các tỉnh, thành phố của cả nước, nguồn lực đầu tư còn chưa tương xứng, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế; cơ sở dữ liệu thiếu sự chia sẻ; chưa kết nối, đồng bộ giữa các hệ thống thông tin, nguồn nhân lực, nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh chưa thực sự sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh theo định hướng của Chính phủ giai đoạn tới...

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, tranh thủ cơ hội phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là việc chuyển đổi số toàn diện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời, triển khai hiện thực hóa Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu kép là “*Vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu*”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I- QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Chủ động thực hiện chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và xã hội của tỉnh, là đột phá “đi tắt”, “đón đầu” trong phát triển của tỉnh. Đồng thời, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của chuyển đổi số để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp trọng yếu với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để tỉnh Đắk Lắk bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, mỗi cơ quan, tổ chức cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Bám sát mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và từng năm. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, sâu rộng đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

- Nắm bắt cơ hội, triển khai nhanh, quyết liệt, tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương và sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về chuyển đổi số để hành động, tạo sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hiệu quả thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Chuyển đổi số là động lực thực sự tạo ra cơ hội, giá trị mới để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm. Xác định lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước.

- Chuyển đổi số phải đảm bảo an toàn thông tin, làm chủ hạ tầng và công nghệ số, không gian mạng và bảo vệ chủ quyền số quốc gia phải được ưu tiên, chú trọng. Chủ động thử nghiệm áp dụng các công nghệ số và mô hình mới trong phát triển kinh tế số, xã hội số phù hợp với đặc điểm riêng của tỉnh.

- Chính quyền kiến tạo thể chế, chính sách đẩy nhanh tiến trình phát triển

